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สื่อ ประเด็นข่าว 

 

ไทยโพสต์  

นโยบายรัฐบาล 

   -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมชี้แจง

นโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง  

    -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวว่า รัฐมนตรีสังกัดพรรคภูมิใจไทย 7 คน ได้มี

นโยบายภายใต้แนวคิด "ไทยแลนด์เฟิร์ส" คือ ไทยคิด ไทยท า และคนไทยต้องได้เป็นคนแรก ทุกงบประมาณ

ต้องลงถึงประชาชนในทุกระดับชั้นให้ได้มากท่ีสุด ส่วนเรื่องกัญชาทางการแพทย์ หากผลการศึกษาเป็นท่ีน่า

พอใจ สารสกัดจากกัญชาจะช่วยต่อยอดทางเศรษฐกิจได้มาก นอกจากนั้น จะโปรโมตการแพทย์แผนไทย 

แพทย์ทางเลือก สมุนไพรไทย มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
    -รายงานข่าวจากท าเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมจัดการประชุมครม.สัญจรวันท่ี 19-20 ส.ค.นี้ ท่ี 

จ.นครพนม และ จ.มุกดาหาร โดยจะแบ่งงานให้รัฐมนตรีลงพื้นท่ีจังหวัดใกล้เคียง เพื่อรับฟังปัญหาจาก

ประชาชน รวมท้ังติดตามงานตามนโยบายรัฐบาลที่วางไว้  

 กัญชาทางการแพทย ์

มติชน ผู้จัดการ ไทยโพสต์ 

เว็บไซต์ไทยโพสต์ 
เว็บไซต์เดลินิวส์ ไทยรัฐออนไลน์ 

บ้านเมืองออนไลน์ 
ส านักข่าวไทย สวท. ช่อง 5 ช่อง 

9 NBT 

   -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวมอบนโยบายรัฐบาลท่ีส าคัญต่อ

ผู้บริหารระดับสูง ว่า เรื่องกัญชาทางการแพทย ์หากผลการศึกษาเป็นท่ีน่าพอใจ ตัวสารสกัดจากกัญชาจะช่วยต่อ

ยอดทางเศรษฐกิจได้มาก นอกจากนั้น จะส่งเสริมการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก สมุนไพรไทย มาสร้าง

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  

มติชน   -เสนอข่าว นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์ ประธานชมรม อสม.แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ชมรมฯ ประชุมร่วมกับ

ประธาน อสม.ระดับอ าเภอท่ัวประเทศ และมีมติเรื่องการปลูกกัญชาคนละ 6 ต้น โดยให้ อสม.รวมกลุ่มปลูก

แบบวิสาหกิจชุมชน 1 รพ.สต. 1 แปลง หรือ 1 ต าบล 1 แปลง โดยใช้พื้นท่ีแห่งละ 5-10 ไร่ บริหารจัดการ

โดยคณะกรรมการ อสม.ระดับรพ.สต. และให้สธ.จัดท่ีปรึกษาการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ประกอบด้วย นพ.

สสจ. ผอ.รพ.สต. มหาวิทยาลัยของรัฐ นายก อปท. ให้รัฐสนับสนุนทุนเพื่อการปลูกในระยะเริ่มต้น และให้

รัฐมนตรีจัดให้มีองค์กรรัฐวิสาหกิจกัญชาระดับประเทศ เพื่อบริหารจัดการกัญชาเพื่อการแพทย์ โดยกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนมีประชาชนร่วมถือหุ้น ให้หน่วยงานรัฐ องค์กรรัฐวิสาหกิจกัญชา รับซื้อกัญชาจากอสม.ท่ีรวมกลุ่ม

ปลูกแบบวิสาหกิจชุมชน และขอให้มีแพทย์แผนไทยประจ ารพ.สต.ทุกแห่งเพื่อรักษาผู้ป่วย ร่วมกับแพทย์แผน

ปัจจุบัน และเพื่อศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในระดับหมู่บ้าน ต าบล ชุมชนท่ีรพ.สต.

รับผิดชอบ กรณี อสม.ต้องการขออนุญาตปลูกกัญชาเป็นการพิเศษเฉพาะราย ให้เป็นดุลพินิจของส่วนราชการผู้

มีอ านาจหน้าที่ 

ผู้จัดการ 
มติชนออนไลน ์ 

    -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว. สธ. กล่าวถึงกรณีนายวิโรจน์ สุ่มใหญ่ 

ประธานคณะกรรมการควบคุมสารเสพติดระหว่างประเทศ (INCB) ระบุว่า กัญชาเสรีเพื่อความบันเทิง และการ

ปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น ไม่สามารถท าได้เนื่องจากผิดอนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 ว่า เป็น

การท าเพื่อการแพทย์ ไม่ได้ท าเพื่อสันทนาการ จึงไม่ต้องไปน าเรื่องกฎบัตร ข้อตกลงระหว่างประเทศมาพูดให้

ประชาชนสับสน       
มติชนออนไลน ์    -เสนอว่า ไดส้ ารวจความคิดเห็นผู้อ่านท้ังในเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ ส่วนใหญ่เห็นว่า รัฐบาลควรจะชี้แจงความ

ชัดเจนเรื่องนโยบายกัญชาเสร ี 
มติชน บทน า    -กล่าวว่า ท่ีผ่านมามีการพูดถึงประโยชน์ของกัญชาและโอกาสที่ผู้ป่วยจะเข้าถึงได้ง่าย แต่ในความเป็นจริงยังมี

ข้อจ ากัดอันเป็นกฎกติการะหว่างประเทศ ท่ีประเทศไทยจ าเป็นต้องเคารพและปฏิบัติตาม เป็นหน้าท่ีของรัฐบาล

ท่ีต้องชี้แจงท าความเข้าใจต่อประชาชน ให้เข้าใจขอบเขตทางกฎหมาย รวมถึงพิษภัยของกัญชา หากใช้โดยไม่มี

7 มีนาคม 2560 

สรุปข่าว สธ. ประจ าวันที่ 9 สิงหาคม 2562 

ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3  โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ http://pr.moph.go.th 
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สื่อ ประเด็นข่าว 

ค าแนะน าจากแพทย์  

มติชน มติชนออนไลน ์   -เสนอข่าว หลังได้รับมอบสารสกัดน้ ามันกัญชาล็อตแรกจากอภ. สป.สธ.จะทยอยส่งให้กับรพศ. 12 แห่ง 

ภายในสัปดาห์หน้า และอภ.จะส่งสารสกัดน้ ามันกัญชาท่ีเหลืออีก 6,500 ขวด ให้ สธ.ภายในเดือนส.ค.นี้ 

    ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สารสกัดน้ ามันกัญชา ล็อตแรก 600 ขวด ท่ีกรม

ฯ ได้รับเป็นชนิด THC สูง โดย 100 ขวด จะน าไปศึกษาฤทธ์ิยับยั้งการแบ่งตัวและเพิ่มจ านวนมะเร็งในหลอด

ทดลอง 10 ชนิด ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งท่อทางเดินน้ าดี มะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง 

มะเร็งปากมดลูก มะเร็งต่อมน้ าเหลือง มะเร็งรังไข่ มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งตับอ่อน อีก 500 ขวด จะ

น าไปศึกษาวิจัยในหนูทดลอง ส่วนการใช้กับผู้ป่วยในรพศ.12 แห่ง เป็นการพิจารณาของแพทย์แต่ละรายท่ีผ่าน

การอบรมไปแล้ว โดยเป็นการรักษาผู้ป่วยและเก็บข้อมูลการวิจัยควบคู่กัน ขณะเดียวกัน กรมฯ ได้ตั้งคลินิกให้

ค าปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ในรพ./สถาบันเฉพาะทางในสังกัด ตั้งแต่ 15 ส.ค.เป็นต้นไป รวมถึงได้

เปิดสายด่วน 1165 เพื่อให้ค าปรึกษาประชาชนเก่ียวกับการใช้กัญชาตลอด 24 ชั่วโมง ส าหรับการเปิดให้ผู้ป่วย

มะเร็งระยะสุดท้ายสมัครเข้าโครงการทดลองใช้สารสกัดน้ ามันกัญชารักษาโรค ยังเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันท่ี 30 

ส.ค.นี้  

มติชน ผู้จัดการ 
เว็บไซตเ์ดลินวิส ์

ส านักข่าวอิศรา ThaiPBS 

  -เสนอข่าว สธ.จะเริ่มกระจายน้ ามันกัญชาสูตรต ารับแพทย์แผนไทยในเดือนก.ย.นี้ ผ่านรพศ. 12 แห่ง และ
สถานพยาบาลที่ให้บริการด้านแพทย์แผนไทย 7 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาค 
     นพ.นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผลิตยากัญชาสูตรต ารับไทย
แล้ว 5 ต ารับจาก 16 ต ารับ ได้แก่ 1.ยาสุขไสยาสน์ 2.ยาท าลายพระสุเมรุ 3.ยาทัพยาธิคุณ 4.ยาแก้สัณฑฆาต 
กร่อนแห้ง และ 5.ยาไฟอาวุธ ต ารับท่ีจะน ามาใช้จ่ายผู้ป่วยได้ก่อน ได้แก่ ต ารับยาสุขไสยาสน์ มีสรรพคุณช่วยให้

นอนหลับ เจริญอาหาร ส่วนความคืบหน้า กรณี ป.ป.ส.เตรียมส่งมอบกัญชาแห้งของกลางรวม 1,000 กก. 
ในช่วงบ่ายวันท่ี 9 ส.ค. ได้เชิญทีมอาจารย์เดชาเข้ามาหารือเพื่อน าของกลางมาปรุงยาสูตรต ารับให้ใกล้เคียงท่ี
นายเดชายอมรับได้ โดยมีกองพัฒนายาไทยและสมุนไพรเป็นฝ่ายด าเนินการ พร้อมมีการติดตามผลรักษาจาก

แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และแพทย์แผนปัจจุบัน และได้ขอข้อมูลผู้ป่วยของนายเดชาเพื่อน ามา

บริหารจัดการในการกระจายยาน้ ามันกัญชาสูตรนายเดชาด้วย           
ส านักข่าวอิศรา ThaiPBS  

nationtv. 
เว็บไซต์สยามรัฐ 

   -เสนอข่าว ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สธ. เรื่องก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ท่ีมี

กัญชาปรุงผสมอยู่ท่ีให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมีสาระส าคัญครอบคลุมต ารับยาท่ีผู้ประกอบวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทย ปรุงขึ้นจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยท่ีชัดเจน และได้รับการรับรองจาก

กรมการแพทย์แผนไทยฯ 
     นอกจากนี้ ได้เผยแพร่ประกาศ สธ. เรื่องก าหนดผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านตาม

กฎหมายวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ท่ีจะสามารถปรุงหรือสั่งจ่ายต ารับยาท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2562 ระบุว่า แนวทางการปรุงยาส าหรับผู้ป่วยของตน ของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอ

พื้นบ้าน ต้องมีการระบุองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยท่ีชัดเจน และได้รับการรับรองจากกรมการ

แพทย์แผนไทยฯ 

ข่าวสด   -เสนอข่าว นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงกรณีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนผู้

ปลูกกัญชา ว่า ปัจจุบันยังไม่สามารถท าได้ เว้นแต่วิสาหกิจชุมชนนั้นมีสัญญาความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ หรือ
สถาบันการศึกษาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

เว็บไซต์แนวหน้า    -เสนอข่าว นพ.น าพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า รพ.จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน 

“มหกรรมภูมิปัญญาสุขภาพอาเซียน” ณ ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ 

จ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันท่ี 22-24 ส.ค. 2562 โดยสปป.ลาว และรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะน าเสนอ

ประเด็นกัญชาทางการแพทย ์

 บทความ 

คมชัดลึก    -เสนอบทความ โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวถึงการให้อสม.ท าหน้าท่ีส่งยา
ให้แก่ผู้ป่วย และอธิบายการใช้ยา ตลอดจนผลข้างเคียง รวมถึงได้สิทธ์ิในการดูแลเรื่องการปลูกกัญชาในระดับ
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หมู่บ้าน ว่า รัฐบาลก าลังหลงทาง ควรส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้แก่ อสม. เพื่อให้สามารถท างานเชิงรุก

ในการส่งเสริมสุขภาพท่ีดีแก่คนในชุมชน ส่วนการจ่ายยาต้องด าเนินการผ่านเภสัชกรตามหลักวิชาชีพ หากให ้

อสม.กว่า 1 ล้านคนปลูกกัญชา ปริมาณกัญชาในตลาดคงเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ขณะท่ียังไม่มีแนวทางท่ีชัดเจน
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด จะเป็นอันตรายต่อสังคม  

ไทยรัฐ คอลัมน์  
ส านักข่าวหวัเขียว 

   -กล่าวว่า นโยบายกัญชาเสรีสามารถเดินหน้าได้เร็วเกินคาด เริ่มจากปลดล็อกให้น ากัญชาไปสกัดเป็นยารักษา

โรค เปิดช่องให้รพ.รัฐน าร่องจ่ายน้ ามันกัญชาให้ผู้ป่วยเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์ อนุญาตให้หมอพื้นบ้าน 3 

พันคน สามารถผลิตน้ ามันกัญชาแจกจ่ายคนไข้ตามวิชาชีพ ฯลฯ แต่การส่งเสริมให้คนไทยปลูกกัญชาเสรีบ้านละ 

6 ต้นยังไม่ทะลุเป้า เนื่องจากนายกรัฐมนตรีเห็นว่ามีท้ังคุณและโทษถ้าวางระบบควบคุมไม่รัดกุม อาจมีปัญหา

ตามมา และจะมีกระแสเรียกร้องให้ปลูกพืชต้องห้ามอ่ืนๆ เช่น กรณีนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช 

พรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้องให้เปิดเสรีใบกระท่อม  

 

กรุงเทพธุรกิจ มติชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนอสม.  

   -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ 2562 และกล่าวว่า นโยบายกระทรวงและ

รัฐบาลจะสนับสนุน อสม.ให้เป็นก าลังอย่างมีคุณภาพ เพิ่มบทบาทและทักษะความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ให้

เกิดประโยชน์ให้มากท่ีสุด ให้ อสม.เป็นหมอประจ าบ้าน แก้ปัญหาคนไข้ล้นเตียง ลดแออัดในรพ. ท างาน

ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เชื่อว่าจะมีตัวชี้วัดท่ีเพียงพอในการท าให้ประชาชนเจ็บป่วยลดลง และจะน ามาเป็น

ค่าตอบแทนให้กับอสม. โดยจะสมทบเงินให้กับ ก.มหาดไทย ที่เป็นผู้จ่ายเงินให้กับ อสม. ตั้งเป้าเริ่มด าเนินการ

ได้ต้ังแต่ เม.ย. 2563 
    -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า เป็นคนริเริ่มแนวคิดให้อสม.เป็นผู้รับยาจากรพ.ไปส่งให้

ผู้ป่วยในพื้นท่ี ช่วยลดความแออัดของรพ. ยกระดับความรู้ความสามารถของ อสม. แต่สิ่งท่ีคิดว่าใหญ่กว่านั้น

คือเรื่องสวัสดิการ เช่น กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งพรรคเคยหาเสียงไว้ว่าจะเพิ่มค่าตอบแทนเป็น 1,200 

บาท หรือมากกว่านั้น โดย 200 บาทท่ีเพิ่มเป็นเรื่องของกองทุน 

    -นพ.ส าเริง แหยงกระโทก ว่าท่ีผู้ช่วย รมว.สธ. กล่าวว่า เดือน ส.ค. - ก.ย.นี้ จะเริ่มอบรมพัฒนาศักยภาพ 

อสม. 8 หม่ืนคนจากหมู่บ้านละ 1 คน โดยพัฒนา 8 เรื่อง คาดว่าภายใน เม.ย. 2563 จะสามารถประเมิน อส

ม.ท่ีเข้ารับการอบรมแล้ว หากผ่านจะได้รับค่าตอบแทน 2,500 บาทต่อเดือน 

   -นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์ ประธานชมรม อสม.แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ท่ีประชุมมีมติยืนยันพร้อมให้การ

สนับสนุนนโยบายยกระดับ อสม.เป็นหมอประจ าบ้าน หมอประจ าหมู่บ้าน และการปรับเพิ่มค่าตอบแทน 

 เอาผิดผู้รับเหมาทิง้งาน 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์
ผู้จัดการออนไลน ์

ส านักข่าวไทย สวท. ช่อง 5 

ช่อง 9 NBT 
nationtv 

    -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวในการประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. 
ว่า ได้มอบให้ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ช่วยจัดการปัญหาผู้รับเหมาท้ิงงานท่ีท าให้เกิดความเสียหายในสธ. 

โดยปีงบประมาณ 2562 พบการท้ิงงานในวงเงินกว่า 653 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างประเภทปีเดียว 10 
รายการ และผูกพัน 10 รายการ สาเหตุจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ขาดแคลนแรงงาน ส่วนหนึ่งมาจากการ

แข่งขันเสนอราคาที่ต่ าเพื่อให้ได้งาน รวมท้ังการจ้างบริษัทอ่ืนมาท างานแทน โดยจะร่วมกันติดตามเพื่อเรียกคืน

เงินท่ีควรเป็นของชาติและจะจัดการอย่างเข้มงวดไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้อีก 

 

เดลินวิส ์คอลัมน์ก๊อซซิป

การเมือง 

 

ไทยรัฐ คอลัมน์ย าใหญ่

การเมือง 

แซวผู้บริหาร 

   -เสนอว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. น าแพทย ์พยาบาลมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด

ใหญ่ให้ครม. โดย นายกฯ ได้ถอดเสื้อใหฉ้ีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ท าให้เห็นสร้อยพระท่ีห้อยคอ จนถึง

กับแซวนายกฯ ใหถ้อดสร้อยพระออกก่อน ไม่อย่างนั้นเข็มแทงไม่เข้า     

    -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. เป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. และลุกขึ้นน า ดร.

สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. และผู้บริหารออกก าลังกาย เรียกความฟิตของสุขภาพก่อนประชุม 

 

มติชน 

นโยบายลดความแออัดรพ.  

   -เสนอข่าว  นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา กล่าวถึงแนวคิดในการลดความแออัดในรพ. 

ของรมว.สธ. ว่า ต้องแยกการแพทย์ปฐมภูมิ ออกจากการแพทย์ทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยให้รพศ.รับคนไข้ใน 

คนไข้ฉุกเฉิน คนไข้นัด และคนไข้ท่ีจ าเป็นต้องพบแพทย์เฉพาะทาง ส่วนผู้มีอาการท่ัวไป ไปรพช.หรือรพ.สต. 
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และสร้างรพช.อ าเภอเมือง เพื่อไม่ให้คนอ าเภอเมืองไปนอนรพ.จังหวัด ส่วนการมีแพทย์ประจ ารพ.สต. บาง

แห่งอาจเป็นไปได้ ซึ่งจะท าให้ประชาชนเชื่อม่ันและใช้บริการปฐมภูมิท่ีรพ.สต. รวมถึงรพช. แต่เรื่องนี้ต้องมี

กระบวนการมีส่วนร่วมในการคิด เพราะเป็นเรื่องต้องการความร่วมมืออย่างมาก อาจมีการตั้งวงคุยในกระทรวง 

มีแพทย์เกี่ยวข้องทุกด้านช่วยระดมความเห็นและหาข้อสรุป 

 

โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า 

ไทยรัฐ บ้านเมือง สยามรัฐ 

New TV 

ผู้จัดการออนไลน์  

ปัญหารพ.กมลาไสยขาดยา 

   -เสนอข่าว นายประสิทธ์ิ อาจบรรจง และนายคงเดช เฉิดสถิต สจ.เขตอ าเภอกมลาไสย เป็นตัวแทนชาวบ้าน

และผู้ป่วย ยื่นหนังสือถึงรมว.สธ. ผ่าน นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 7 ให้เร่งตรวจสอบปัญหา

ทุจริตและความผิดปกติในการสั่งซื้อยาของรพ.กมลาไสย และย้าย นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สสจ.กาฬสินธ์ุ 

ออกนอกพื้นท่ี เนื่องจากปล่อยให้เกิดปัญหาและไม่มีการแก้ไข รวมท้ังย้ายผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องออกนอกพื้นท่ี

ระหว่างการตรวจสอบ  
    -นพ.อุดม กล่าวว่า ขณะนี้ได้แก้ปัญหาให้จ่ายยาได้ตามปกติแล้ว หลังจากนั้นจะตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกรณี

ความผิดปกติในการสั่งซื้อยาของรพ. ได้ตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติม เนื่องจากเอกสารมีจ านวน

มาก เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบพอสมควร ขอให้เชื่อม่ันว่าทุกอย่างจะต้องกระจ่าง  

 สารก าจัดศัตรูพืช 

ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์สนุก 
เว็บไซต์กระปุก 

เว็บไซต์คมชัดลึก MTHAI 

   -เสนอข่าว พญ.ณัฐกานต์ ชื่นชม แพทยอ์ายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ รพ.แม่สอด ได้โพสต์เรื่องการรักษาผู้ป่วยท่ี

สะพายถังยาฆ่าหญ้า และเกิดการรั่วไหลสัมผัสหลังและก้น ท าใหเ้ป็นแผล ปวดแสบปวดร้อน จนเสียชีวิต พร้อม

ท้ังขอให้มีการห้ามใช้พาราควอต เนื่องจากแต่ละปีรพ.พบผู้ป่วยลักษณะนี้เกือบ 20 ราย  

เว็บไซต์กระปุก 
 

   -เสนอข่าว นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า พาราควอตเป็นยาฆ่าหญ้า มีฤทธ์ิ

กัดกร่อน ดูดซึมทางผิวหนังไม่ดี หากล้างออกทันทีจะไม่มีอันตราย กรณีดังกล่าวอาจเป็นเพราะร่างกายมีแผล 

หรืออาจไหลเข้าอัณฑะ ท าใหร้ับสารมากเกินไปจนเสียชีวิต 

 

ไทยรัฐ เวิร์คพอย์นิวส์  

เว็บไซต์สนุก 

รพ.สุรินทร์ขาดแคลนน้ า 

    -เสนอข่าว นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ ประกาศเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อติดตาม

สถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562 พร้อมระบุว่า ขณะนี้ระบบน้ าส ารองน้ าท่ีมีกว่า 1.4 ล้านลิตรถูกน าไปใช้หมดแล้ว 

ขณะท่ีรพ.มีความต้องการใช้น้ าวันละ 8 แสน ถึง 1 ล้านลิตร จึงขอความช่วยเหนือไปยังหน่วยงานต่างๆ น าน้ า

มาสนับสนุนการให้บริการของทางรพ. ขณะเดียวกันได้ออกมาตรการประหยัดน้ า ทั้งด้านบริการทาง

การแพทย์ หน่วยงานบริการและบ้านพักบุคลากร เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้รับบริการ 
   -ฝ่ายปกครองอ าเภอเมืองสุรินทร์ น ารถบรรทุกน้ า 14 คัน ออกแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ า 

รวมท้ังรพ.สุรินทร์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

 

มติชนสุดสัปดาห ์

Inn news โพสต์ทูเดย์ 

เนชัน่ทีว ี 

 

โรคไมเกรน 

  -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคไมเกรนเป็นอาการปวดศีรษะท่ีพบได้

ในเด็กวัยเรียน วัยหนุ่มสาว สามารถป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นท่ีท าให้เกิดอาการ เช่น ความเครียด อด

นอน อดอาหารหรือทานไม่เป็นเวลา เล่นกีฬาหักโหม ดื่มเหล้าหรืออาการร้อน การบรรเทาอาการปวดไมเกรน

เบ้ืองต้นคือ ใช้ก้อนน้ าแข็งประคบศีรษะ นวดผ่อนคลาย ส่วนการใช้ยาแก้ปวด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกคร้ัง 

 

แนวหน้า 

ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ 

    -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ มีภารกิจส าคัญในการบริการด้าน

การแพทย์ ท้ังการถ่ายทอดความรู้และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการรักษา

สุขภาพของประชาชน รวมท้ังการสนับสนุนนักวิชาการ นักพัฒนางานวิจัย วิทยาการทางการแพทย์ ให้มี

ความก้าวหน้าอยู่เสมอ ท้ังนี้ การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้าน

การแพทย์ในประชาคมอาเซียน ครั้งท่ี 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ด้านการแพทย์และ

การสาธารณสุข 3 สาขา ได้แก่ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จักษุวิทยา และเวชศาสตร์ผู้สูงอาย ุ   

 

สยามรัฐ  

โรคแพ้ภูมิตัวเอง 

    -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ ์อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือโรค SLE เป็นโรค

ภูมิต้านทานตนเองท าลายเนื้อเยื่อตัวเอง ท าให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง อาการจะก าเริบและสงบเป็นระยะ พบบ่อย

ในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สาเหตุท่ีแท้จริงไม่ทราบแน่ชัด แต่มีปัจจัยทางพันธุกรรม และปัจจัยอ่ืนส่งเสริมให้



                                                             สรุปข่าววันท่ี  9 สิงหาคม  2562 5 
สื่อ ประเด็นข่าว 

เกิดโรค ได้แก่ ติดเชื้อ ยา แสงแดด สารเคมีในสิ่งแวดล้อม การวินิจฉัยโรคต้องอาศัยประวัติการเจ็บป่วยและผล

เลือด โดยมีเกณฑ์วินิจฉัยความผิดปกติอย่างน้อย 4 ใน 11 ข้อ ได้แก่ 1.ผื่นท่ีใบหน้าและกระจายเป็นรูปผีเสื้อ 

2.ผื่นผิวหนังชนิดดีสคอยด์ 3.อาการแพ้แดด 4.แผลในปาก 5.ข้ออักเสบ 6.ไตอักเสบ 7.ชักหรืออาการทาง

ระบบประสาทอ่ืนๆ 8.เยื่อหุ้มปอดหรือหัวใจหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ 9.ซีด เม็ดเลือดขาวต่ า หรือเกล็ดเลือดต่ า 

10.ตรวจพบแอนตินิวเคลียร์แอนติบอดีในเลือด 11.ตรวจพบแอนติบอดีต่อดีเอ็นเอ ผู้ป่วยควรดูแลตนเอง 

ดังนี้ 1.ท าจิตใจให้สงบ ไม่เครียด 2.พักผ่อนให้เพียงพอ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 3.รับประทานอาหารให้ครบ

หมู่ มีประโยชน์และปรุงสุก 4.หลีกเลี่ยงแสงแดดจ้า 5.อยู่ในท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก 6.ไม่ตั้งครรภ์ขณะท่ีโรคยัง

รุนแรงหรือก าเริบ 7.รับประทานยาสม่ าเสมอ 8.หากสงสัยว่าจะติดเชื้อควรปรึกษาแพทย์ 9.ติดตามการรักษา

อย่างสม่ าเสมอ  
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ต ารามาตรฐานยาสมุนไพร 

   -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดท าต ารา

มาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี 2562 โดยมีมาตรฐานยาสมุนไพรท้ังหมด 90 มอโนกราฟ ประกอบด้วย 

วัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งเป็นยาสมุนไพรท่ีมีในบัญชียาหลักแห่งชาติและมีการใช้มากใน

ประเทศไทย รวมท้ังปรับปรุงภาคผนวกส าหรับการตรวจสอบปริมาณสิ่งตกค้างของสารก าจัดศัตรูพืชกว่า 70 

ชนิด และการตรวจสอบปริมาณโลหะหนัก รวมถึงข้อมูลด้านความปลอดภัย ขนาดการใช้ยาเบ้ืองต้น และการ

เก็บรักษายาสมุนไพรท่ีพบในประเทศ 

 

มติชนสุดสัปดาห ์

เตือนอันตรายจากฟ้าผ่า 

   -เสนอข่าว นพ.อัษฏางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระมัดระวังฟ้าผ่า ไม่ควรออก

นอกบ้าน และไม่ควรอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ เสาไฟฟ้า และป้ายโฆษณาต่างๆ ไม่อยู่ใกล้หรือใช้อุปกรณ์ท่ีเป็นสื่อน า

ไฟฟ้า กรณีอยู่ในรถ ควรปิดกระจกทุกบาน หากฟ้าผ่าลงรถไม่ควรออกจากรถโดยเด็ดขาด การช่วยเหลือผู้ถูก

ฟ้าผ่าต้องประเมินสถานการณ์ความปลอดภัย และโทรขอความช่วยเหลือการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 

 

ไทยรัฐ 

 

มาตรการรับยานอกรพ. 

    -เสนอข่าว ภก.ดร.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน กล่าวถึงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. มีมาตรการแก้ปัญหาการรอคิวนาน โดยให้รับยาร้านขายยาภายนอกแทน ว่า 

เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ ขณะนี้ร้านยาส่วนใหญ่ได้รับการรับรองจากอย. จึงถือว่ามีความปลอดภัย นอกจากนี้ การ

ท่ีสปสช.ออกแบบแอปพลิเคชั่นให้ผู้ป่วยมีข้อมูลของตัวเองไปแสดงตามร้านขายยาและรพ. ถือเป็นเรื่องท่ีดี สภา

วิชาชีพ แกนน าสภาเภสัชกรรม สมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ ยินดีและสนับสนุน 

 

สยามรัฐ 

พัฒนาสมุนไพรท้องถ่ิน 

    -เสนอข่าว ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี น าสมุนไพรท่ี

เป็นอัตลักษณ์ท้องถ่ิน 6 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครพนม น า

ร่องวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ประเมินความเป็นไปได้ ก่อนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติท่ีเป็น

นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เพื่อเป็นแนวทางสร้างอาชีพ  
    -นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธ์ิพร นพ.สสจ.สระบุรี กล่าวว่า ผู้ประกอบการของสระบรุีตอบรับโครงการฯ อย่างด ี

โดยน ามัลเบอร์รี่ ดอกเข้าพรรษา และข้าวเจ๊กเชย มาวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ประเมินความ

เป็นไปได้ของสารสกัด จนส าเร็จเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติ 

 

ไทยรัฐ  

น้ าท่วม 

    -เสนอข่าว การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วมหมู่บ้านชั้นในอุทยานแห่งชาติแม่เงา โดยเฉพาะเส้นทางบ้านแม่

หลุย-บ้านนาดอย ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ถูกน้ าป่าไหลท่วมสูง 1 เมตร และดินภูเขาสไลด์ทับถนน

หลายจุด รถวิ่งผ่านไม่ได้ ญาติต้องหามผู้ป่วยออกมาพบแพทย์ และต้องใช้เรือท้องแบนในการสัญจรออกนอก

หมู่บ้าน  ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่า ช่วงวันท่ี 8-11 ส.ค. ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง

แห่ง บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณ จ.จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบ่ี 

ระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม อาจเกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก 

 


